

**การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
หรือแผนพัฒนาตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖**

๑) การขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าไม้ ให้ดำเนินการจัดประชุม การขับเคลื่อนแผนงานโครงการตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ เป็นประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ามะกา ประชุม  
ร่วมกับ พันตำรวจโทหญิง มณีนุช จันทร์มัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง  
ภายใน จังหวัดกาญจนบุรี (กอ.รมน.ก.จ.) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้แทนภาคประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมด้วย

**(๒) สรุปข้อมูลในการประชุม**

กอ.รมน. ก.จ. ได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้ประสานงานในพื้นที่ระดับตำบลเพื่อขอทราบแผนงานโครงการตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน  
ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎระเบียบ  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อปรับปรุงแผนงานของหน่วยงาน หรือ  
เพื่อเสนองบประมาณเพิ่มเติมตามสายงานของหน่วยงานได้อีกช่องทางหนึ่ง

๑. ข้อมูลแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลท่าไม้ หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่  
ตำบลให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน

๑. การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ, ศาสนา, กษัตริย์

๒. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์

(การเสริมสร้างอาชีพและรายได้) (ปัญหาการว่างงานและไม่มีรายได้)

๓. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มิติด้านความมั่นคง) สภาพปัญหาการแพร่ระบาด  
ยาเสพติดในชุมชน ประชาชนในชุมชน เยาวชน ได้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างไร ผู้ติดยาเสพ  
ติด ได้รับการบำบัดมากน้อยเพียงใด

๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร  
ภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือนร้อนช่วงไหน มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

๕. การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล (มิติด้านการพัฒนา) การพัฒนาการ  
บริหารจัดการ การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในชุมชน การให้ความรู้และการป้องกันโรคระบาดในชุมชน

### (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าไม้ มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ได้มีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆไปในพื้นที่ หรือปัญหาสำคัญ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการหรือเพื่อส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น และมีเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
๔. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ผู้นำชุมชนมีการบริหารงานระดับตำบลแบบบูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน ร่วมมือกันตัดสินใจ และมีข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง และมีการลงประชามติร่วมกัน

### (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงาน

๑. การมีส่วนร่วมในขั้นดำเนินโครงการ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน มีการร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพื้นที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ ในด้านการป้องกันการทุจริต การป้องกันอาชญากรรม การแก้ไขปัญหาหายสาบสูญ การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัวและชุมชน
๓. สร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เทศบาลฯ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ
- ๔) เป็นการรายงานผลการดำเนินในปีที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการพัฒนาในปีถัดๆไป

### (๕) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ให้เทศบาลตำบลท่าไม้ ดำเนินการจัดทำโครงการฯ – การจัดการประชุมในระดับหมู่บ้าน และประชาคมเคลื่อนที่ระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

**ตารางสรุปข้อมูลแผนงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖**

ลำดับ	แผนงาน/โครงการของหน่วยงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลให้บริการ (ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน)	สภาพปัญหาทั่วไปในพื้นที่ตำบล หรือปัญหาสำคัญ (เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ) หรือเพื่อส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น	กลุ่ม, บุคคล, พื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาหรือร่วมกิจกรรม
๑	<b>การเสริมสร้างความมั่นคง สถาบันหลักของชาติ (มิติด้านความมั่นคง)</b> -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๕๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๒๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรม ราชินี (๓๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดา (อพ.สธ) (๒๐,๐๐๐.-บาท)	-จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานที่สาธารณะ -จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ปล่อยปลาเพื่อสร้าง แหล่งอาหารทางธรรมชาติ -จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ -การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป	-ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ -จิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมปล่อย พันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ -จิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมตัดแต่งกิ่ง ไม้, ต้นไม้ที่ลูก้ากีดขวางทางจราจรฯ -ผู้นำชุมชน, ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒	<b>การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์ (มิติด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา เช่น การเสริมสร้างอาชีพและรายได้)</b> -โครงการคุ้มครองผู้บริโภค -โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต็น ๕๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ (๕๐,๐๐๐.-บาท) -อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้ (๓๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่ (๕๐๐,๐๐๐.-บาท)	-ผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ด้านการบริโภค การดูแลรักษาอาหาร การแปรรูปต่างๆ -เด็กนักเรียนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวมี รายได้ไม่เพียงพอ -เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ การดำรงชีวิต -ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย -ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในพื้นที่ตำบล ท่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-ประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ในการรักษา คุณภาพอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆ -นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนโรงเรียน วัดกระต่ายเต็น -เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป ได้รับการฝึกอาชีพเสริม -ผู้สูงอายุได้เรียนรู้อาชีพเสริมและสามารถ สร้างรายได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง -ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุได้ ช่วยเหลือคลายและติดตามผู้ต้องสงสัยได้

**ตารางสรุปข้อมูลแผนงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖**

ลำดับ	แผนงาน/โครงการของหน่วยงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลให้บริการ (ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน)	สภาพปัญหาทั่วไปในพื้นที่ตำบล หรือปัญหาสำคัญ (เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ) หรือเพื่อส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น	กลุ่ม, บุคคล, พื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับ การแก้ไขปัญหหรือร่วมกิจกรรม
<b>๓</b>	<b>การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มิติด้านความมั่นคง)</b> -โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (๕๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (๑๐๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (๕๐,๐๐๐.-บาท)	-ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ -ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ -ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ป้องกันยาเสพติด	-ประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน -เยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน -ครอบครัวในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น และห่างไกลยาเสพติด
<b>๔</b>	<b>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มิติด้านความมั่นคง)</b> -โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (๓๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร (๓๐,๐๐๐.-บาท) -ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือ พื้นที่พหุหลังเกิดสาธารณภัย (๓๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (๖๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลท่าไม้ (๕๐๐,๐๐๐.-บาท)	-จำนวนสถิติในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้น -จำนวนสถิติในการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น -ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย -ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง เบื้องต้นได้ เกิดความเสียหายอย่างมาก -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน อัคคีภัย -ในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมและ การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	-ประชาชนทั่วไป -ประชาชนทั่วไป -ประชาชนในเขตพื้นที่ -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ช่วยเหลือตนเองจากอัคคีภัยเบื้องต้นได้ -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีเครือข่าย ในการช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันอัคคีภัย เพิ่มมากขึ้น -ประชาชนในเขตพื้นที่

ตารางสรุปข้อมูลแผนงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ	แผนงาน/โครงการของหน่วยงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลให้บริการ (ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน)	สภาพปัญหาทั่วไปในพื้นที่ตำบล หรือปัญหาสำคัญ (เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ) หรือเพื่อส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น	กลุ่ม, บุคคล, พื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาหรือร่วมกิจกรรม
๕	<b>การเสริมสร้างสุขภาวะ/ การสาธารณสุขระดับตำบล (มิติด้านการพัฒนา)</b> -ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ (๒๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (๑๐,๐๐๐.-บาท)	-ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างทันที -ประชาชนในเขตพื้นที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ลดลง
	-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (๒๒๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน (๑๐,๐๐๐.-บาท) -โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (๒๐,๐๐๐.-บาท)	-ปัญหาด้านสุขภาพภายในพื้นที่ -ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกด้านการสาธารณสุข -การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	-ประชาชนในเขตพื้นที่ -ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ -ประชาชนในเขตพื้นที่
	-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (๕,๐๐๐.-บาท) -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๑๐๐,๐๐๐.-บาท)	-ปัญหาการลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ -ปัญหาการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดและการเพิ่มขึ้นของ สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	-ประชาชนในเขตพื้นที่ -จำนวนสุนัขในเขตพื้นที่

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน



